
 

รายงานการประชุม 
 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
............................................................................................................................. ......................... 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   ประธานกรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์) 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง) 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศรา  บุญเกิด) 
๔. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และสื่อสารองค์กร  กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ) 
๕. ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา    กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ไชยวังศรี)  
๖. ประธานหลักสูตรชีวเคมี     กรรมการ 
    (ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์) 
๗. ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร  กรรมการ 
    (นายปัณณฑัต สุทธิรักษ์) 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ  กรรมการ 
๙. ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข    กรรมการ 
๑๐. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขานุการ 
      (นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์) 
๑๑. นายนฤพงศ์  สันทราย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย เจริญสิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านกายวิภาคศาสตร์   กรรมการ 
(ดร.จารุพล มหิโพด)  

๒.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านสรีรวิทยา    กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๑.๑. ประธานแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
            ของบุคลากร จำนวน ๔ ราย รายละเอียดดังนี้ 
   (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง  

   อาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
   - ผลการประเมินผลการสอน 
     ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 
   - ผลการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
     การประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก 

   (๒)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจติยา สุวรรณสม   
     อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
     - ผลการประเมินผลการสอน 
       ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 
     - ผลการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
       ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก 
(๓)   ดร.วิทวัส  สังจาพงศ์  
       อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
       - ผลการประเมินผลการสอน 
         ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 
       - ผลการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
         ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก 
(๔)   ดร.กมลวรรณ จงสมชัย  
       อาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
       - ผลการประเมินผลการสอน 
 ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 
       - ผลการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

                                                      ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑.๒  เรื่อง ประธานมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗  

สรุปเรื่อง 
   สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ 
ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ จำนวน ๕ ,๖๕๖,๖๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้า
หมื่นหกพันหกร้อยบาท) งบประมาณโอนย้าย จำนวน ๑,๔๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗,๑๔๗,๖๐๐ บาท  
 

- งบประมาณท่ีใช้จริงในเดือนมิถุนายน เป็นเงิน ๓,๔๕๗,๖๑๑.๕๙ บาท งบประมาณผูกพัน  
(ใบสั่งซื้อ) จำนวน ๑,๐๒๐,๖๗๙.๓๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔,๔๘๖,๒๙๐.๘๙ บาท 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  

สรุปเรื่อง 
 

ด้วยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งผลการประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ . ๒๕๖๘ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในส่วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
โดยประมาณรายได้ เป็นจำนวนเงิน  ๕ ,๑๔๕,๙๓๐ บาท  โดยแบ่งการจัดสรรงบประมาณไปยัง
หลักสูตร/สาขาวิชา หลังการหักเข้าคณะฯ ดังนี้ 

- หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ   จำนวน ๑,๗๓๘,๘๑๗.๒๘ บาท 
- หลักสูตรชีวเคมี    จำนวน ๖๐๓,๐๔๑.๗๖ บาท 
- หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร    จำนวน ๘๔๘,๖๑๗.๕๖ บาท 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ 

สรุปเรื่อง 
  

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนึกษาแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม
เพ่ือชาวชนบท จำนวน ๙๐๒,๒๘๖ บาท โดยแบ่งการจัดสรรงบประมาณไปยังหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้ 

- หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ   จำนวน ๗๕,๖๗๕.๖๐ บาท 
- หลักสูตรชีวเคมี    จำนวน ๙๐,๒๙๔.๗๕ บาท 
- สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์   จำนวน ๒๑๖,๗๐๗.๔๐ บาท 
- สาขาวิชาสรีรวิทยา    จำนวน ๒๐๓,๘๐๘.๑๕ บาท 

 



     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง แจ้งกำหนดการคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณแผ่นดิน รายการครุภัณฑ์การศกึษา ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และรายการสิ่งก่อสร้าง 

 

สรุปเรื่อง 
  

ด้วยกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการทำคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณแผ่นดิน รายการครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร และรายการสิ่งก่อสร้าง โดยส่งรายงานคำขอตั้งงบประมาณในระบบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๗ จึงขอให้หลักสูตร/สาขาวิชา ดำเนินการส่งรายการครุภัณฑ์พร้อมทั้งจัดลำดับความต้องการและเหตุผล
ความต้องการ รายละเอียดคุณลักษณะ และใบเสนอราคา ส่งให้คณะฯ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ 

 

     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการกรอกการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล 

Individual Development Plan (IDP) 
สรุปเรื่อง 
  

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการรายงานผลการดำเนิงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Individual Development Plan โดยให้ รายงานผลการดำเนินงานฯ และ
ผู้บังคับบัญชา ประเมินความสำเร็จ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทางคณะฯ จึงขอแจ้งให้หลักสูตร/สาขาวิชา 
ด ำ เนิ น ก าร  ป ระช าสั ม พั น ธ์ ให้ บุ ค ล าก ร ใน สั งกั ด เข้ า ไป ราย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ฯ  ได้ ท า ง 
https://smarthr.up.ac.th จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

 
     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่อง แจ้งเรื่อง ระบบ QR-CODE Payment สำหรับชำระเงิน ผ่านระบบ

บริการการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
  

ด้วยกองบริการการศึกษาได้เปิดบริการชำระค่าเนียมออนไลน์ด้วยการสแกน QR Payment เพ่ือลด
ปัญหาการช้ำระเงินซ้ำ ไม่ถูกต้องตามยอดที่ต้องชำระจริง และการจ่ายเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทันที จึงขอแจ้งให้หลักสูตร/สาขาวิชา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ใน
หลักสูตร/สาขาวิชาทราบ เพ่ือกรณีมีนิสิตเข้ามาปรึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้ 

 

 

 



     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชา 
๐๐๓๓๐๖ บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

 

สรุปเรื่อง 
 

ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชา ๐๐๓๓๐๖ บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม
ทางวิชาชีพ จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จะต้องดำเนินการเขียนรายละเอียด แนวทางการจัดการเรียนการสอน จึงของแจ้งให้ประธานหลักสูตรทราบ  
และจะมีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง 

 

     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนา Community change      
            agent  "พี่ Coach น้อง" ในรายวิชาเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม ชั้นปีที่ ๒ 

 

สรุปเรื่อง 
 

เพ่ือเป็นติดตามผลการดำเนินงานของนิสิตที่เรียนในรายวิชาเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม ชั้นปีที่ 
๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากที่ผ่านมานิสิตไม่ส่งรายงานในระบบตามกำหนดระยะเวลา หรือไม่เข้าใจใน
งาน จึงได้มีการกำหนดรูปแบบแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนา Community change agent  "พ่ี Coach 
น้อง" ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท จะดำเนินการในรูปแบบให้นิสิตรุ่น
พ่ีที่ผ่านการอบรม มาทำการ Coaching ให้รุ่นน้อง  

 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมอัตลักษณ์
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

สรุปเรื่อง 
 

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการจัดกิจกรรม “กีฬาสีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” 
ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗  
ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารสงวนเสริมศรี จึงแจ้งให้หลักสู๖ร/สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในสังกัดทราบ 

 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

    พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
 

  สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันวัน
พุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายเลขานุการขอความอนุเคราะห์ 
คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

     มติ     ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ประธานมอบให้ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๑ พิจารณาคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตร ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องทำการยืนยันคุณสมบัติการรับ
สมัคร ตามแบบสำรวจสรวจคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครฯ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยคุณสมบัติเฉพาะ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 
๒. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง  

                        หรือตาบอดสีรุนแรง 
๓. ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดพิจารณาคุณสมบัติการรับสมัคร  
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณามีมติยืนยันคุณสมบัติการรับสมัครตามเดิม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณสะสม 
สรุปเรื่อง 
คณะวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ได้ดำเนินการขอใช้งบประมาณสะสมของหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงพ้ืนที่

ภายในหน่วยงาน โดยจะมีการดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อม ภูมิทัศน์บริเวณภายในคณะ, บริเวณพ้ืนที่หลังร้าน
กาแฟ, บริเวณห้องสโมสรนิสิต และเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น ๒ กับอาคารคณะวิทยาศาสตร์และหลังคากันสาดห้องสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น ๒ กับอาคารคณะวิทยาศาสตร์และหลังคา กันสาดห้องสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างปัจจุบันทางหน่วงานได้ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
จะมีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ เรื่อง รายงานการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
สรุปเรื่อง 
รายงานการดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบัน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยขอตัวแทนบุคลากรในหลักสูตร/สาขาวิชา เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับ ขอตัวแทนจาก
หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนชุดละ ๑ ท่าน 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ เรื่อง ติดตามการประกาศรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ และผู้ช่วยสอน

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
 
สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ และผู้ช่วยสอนหลักสูตร

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ผลการดำเนินการปรากฎว่า ไม่มีผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการ
และการกำหนดอาหาร จะมีการขยายระยะเวลารับสมัครต่อไป สำหรับการประกาศรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุล
ชีววิทยาฯ มีผู้สมัครจำนวน ๑ ท่าน ทางหลักสูตรได้พิจารณาคุณสมบัติผ็สมัครแล้วปรากฎว่าคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัคร จะมีการขยายเวลาในการรับสมัครต่อไป 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ เรื่อง โครงการจัดหารรายรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการจัดโครงการจัดหารรายรายได้ของหน่วยงาน ปัจจุบันได้มีการหารือ

แนวทางการดำเนินโครงการ ซึ่งจะมีสาขาวิชาสรีรวิทยานำร่องในการดำเนินโครงการดังกล่าว และจะมีการเขียน
ข้อเสนอโครงการ ส่งไปยังหน่วยงานกองบริหารงานวิจัยต่อไป 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ 

- ไม่มี 

 

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
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 ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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